

# Để doanh nghiệp mặn mà đầu tư vào nông nghiệp

Cơ cấu lại ngành Nông nghiệp, đặc biệt là trong bối cảnh hội nhập hiện nay rất cần tới vai trò trung tâm, quyết định của các doanh nghiệp. Với thế mạnh về vốn và công nghệ, doanh nghiệp sẽ tạo ra chuỗi liên kết các hàng nông sản, bảo đảm sự phát triển toàn diện, bền vững của nông nghiệp. Tuy nhiên, con số doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp của tỉnh mới chỉ dừng lại ở mức "khiêm tốn", cần có sự hỗ trợ của Nhà nước, mà tiên quyết là sự đột phá về mặt chính sách đối với doanh nghiệp.

## KỶ 1: ĐIỆP KHÚC "GIẢI CỨU"



Năm 2018 là năm thua lỗ với nông dân trồng ớt.

Nông dân thiếu thông tin về thị trường, sản xuất theo lối cũ, chạy theo cái đắt đó tức thì mà không lường trước được việc thị trường sẽ thừa cung là nguyên nhân chính khiến nông sản của nông dân luôn cần được "giải cứu". Trong điệp khúc "được mùa, mất giá" luôn không có bóng dáng của người "nhạc trưởng" doanh nghiệp trong việc liên kết tiêu thụ sản phẩm.

Ớt là cây trồng truyền thống, chủ lực trong vụ đông xuân của huyện Quỳnh Phụ với diện tích hàng năm đạt gần 1.000ha. Bên duyên với đồng đất huyện Quỳnh Phụ hàng chục năm qua, cây ớt cho

**Thái Bình cần phấn đấu trở thành tỉnh trù phú, giàu có dựa trên nền tảng nông nghiệp thông minh, nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp sạch, nông nghiệp chất lượng cao và công nghiệp dịch vụ phục vụ nông nghiệp, góp phần hình thành một diện mạo mới của nền nông nghiệp Việt Nam và bức tranh nông thôn Việt Nam trong thập kỷ tới.**

(Phát biểu của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại hội nghị xúc tiến đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn tỉnh Thái Bình ngày 8/4/2017).

giá trị kinh tế cao hơn hẳn các cây màu vụ đông khác và gặp nhiều lần cây lúa khi giá ớt ở mức cao. Còn như ở vụ đông năm 2018 vừa qua, nhiều nông dân đã phải chặt bỏ cây sớm do giá quá rẻ. Nhiều nông dân

cho hay, đầu vụ ớt còn được giá 15.000 - 20.000 đồng/kg, càng vào chính vụ, giá càng giảm, có thời điểm còn 3.000 - 5.000 đồng/kg. Chỉ phí đầu tư trồng ớt ít nhất cũng phải tốn 4 - 5 triệu đồng/sào. Ai cũng

hy vọng, với sản lượng và chất lượng cao sẽ kiếm lời nhanh, nhưng đáng buồn là suốt cả vụ giá ớt tươi duy trì ở mức quá thấp, so với chi phí bỏ ra thì nhiều hộ trông Ớt bị lỗ nặng. Thường lái o ép, thu mua cầm chừng, tiền bán ớt không đủ bù phân bón, tưới, tiêu vì thế nhiều ruộng ớt chín mà nông dân không thu hái. Theo một số thương lái, thị trường của cây ớt chủ yếu xuất sang Trung Quốc theo đường tiểu ngạch, nhưng do năm nay "cầu" ít "cung" lại nhiều nên hầu hết Ớt được bán cho các cơ sở làm tương ớt, trong khi cụm từ "giải cứu nông sản" dường như là ngoại lệ với Ớt bởi nhu cầu tiêu thụ nhỏ lẻ rất thấp.

Năm 2017 là năm không thể nào quên khi cuộc khủng hoảng rớt giá đã gây ra thiệt hại vô cùng nặng nề cho người chăn nuôi lợn. Nếu như cuối 2015 đến đầu 2016, giá lợn tăng rất mạnh thì từ nửa cuối năm 2016 đến hết năm 2017 lại là giai đoạn mà chăn nuôi lợn đi xuống. Việc giá lợn tăng rất mạnh giai đoạn cuối năm 2015 đến nửa đầu năm 2016 đã tạo một cơn lốc đầu tư khiến việc nuôi lợn gia tăng đột biến, trong đó có Thái Bình. Chiếm khoảng 80% tổng sản lượng thịt hơi gia súc, gia cầm, với khối lượng hàng năm đạt 184.000 - 200.000 tấn, thịt lợn được xem là ngành hàng chủ yếu trong chăn nuôi của tỉnh

trong khi chăn nuôi nông hộ nhỏ lẻ, tận dụng vẫn còn chiếm tỷ lệ lớn. Giá đầu vào cao, giá thành sản xuất cao trong khi giá bán, thị trường tiêu thụ sản phẩm bấp bênh không ổn định. Bên cạnh đó, việc liên kết trong sản xuất chăn nuôi còn yếu, chưa có sự tham gia tích cực của doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp chế biến, giết mổ, tiêu thụ sản phẩm chăn nuôi nên "đầu ra" cho chăn nuôi bất ổn. Bà Phạm Thị Gái, xã Vũ Hội (Vũ Thư) cho biết: Đầu năm 2017, những hộ chăn nuôi lợn như tôi gần như điều đứng, giá thấp nhưng trông đỏ mắt cũng không có thương lái mua, thời điểm đấy mỗi con lợn lỗ từ 1,5 - 2 triệu đồng, còn đối với hộ tự nhân giống ở chuồng trại lỗ ít nhất là 1 triệu đồng/con. Để ứng phó với khó khăn trong chăn nuôi lợn, chúng tôi đã giảm khẩu phần ăn của lợn, cho ăn cầm chừng, sử dụng nguyên liệu có sẵn để phối trộn thức ăn nhằm giảm giá thành chăn nuôi hoặc giảm quy mô đàn... thậm chí, chúng tôi tự giết, tự mang bán để gỡ gạc lại phần nào thua lỗ. Nhiều hộ dân đã lâm vào cảnh nợ nần, thậm chí nhiều người phải bỏ xứ mà đi làm ăn nơi khác để kiếm tiền trả nợ.

Chuyện rớt giá thê thảm của Ớt, lợn chỉ là 2 trong số nhiều mặt hàng nông sản thường chịu cảnh được mùa, mất giá. Nó cho thấy nguyên nhân cơ bản là do sự thiếu thông tin về thị trường để nông dân xác định nên trồng cây gì, nuôi con gì, số lượng bao nhiêu. Nông dân sản xuất theo kiểu mạnh ai nấy làm, khi giá tăng thì Ớt ạt nuôi, trồng, rớt giá thì chặt phá, vứt bỏ chuyển sang cây khác. Vậy nên, để không còn tình trạng "được mùa, mất giá", "được giá, mất mùa", ngoài việc định hướng sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm thì một yêu cầu tất yếu là phải hình thành các chuỗi sản xuất, nông dân liên kết lại với nhau thành tổ, đội như các tổ hợp tác, HTX và chuỗi liên kết này nhất thiết phải có sự dẫn dắt của doanh nghiệp.

# Vi rút gây bệnh dịch tả lợn châu Phi không gây bệnh trên người



Chế biến thịt lợn sạch tại bếp ăn tập thể Trường Mầm non quốc tế Ngôi Sao Sáng (thành phố Thái Bình).

Đó là khẳng định của ông Phạm Nam Thái, Chi cục trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Thái Bình.

Theo ông Phạm Nam Thái, thời gian vừa qua, trên một số trang mạng xã hội xuất hiện các thông tin chưa đúng về bệnh dịch tả lợn châu Phi như dịch tả lợn châu Phi có thể lây và gây bệnh cho người. Một số hình ảnh bệnh sản dầy ở lợn lại đang tái cho là hình ảnh của bệnh dịch tả lợn châu Phi, khiến nhiều người dân hoang mang, lo lắng. Mặc dù thịt lợn là thực phẩm ưa thích của nhiều gia đình, song trước bệnh dịch tả lợn châu Phi diễn biến phức tạp, nhiều người dân không hiểu rõ về dịch bệnh nên không mua thịt lợn cho thực đơn hàng ngày, làm ít nhiều ảnh hưởng đến cân đối cung, cầu và cơ cấu dinh dưỡng bữa ăn của gia đình... Trước thực trạng trên, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh đã tham mưu với Sở Y tế, Ban Chỉ đạo liên ngành về an toàn thực phẩm tỉnh tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn, tuyên truyền để người dân nâng cao nhận thức, hiểu rõ từ đó tránh hoang mang, lo lắng.

**Đ**ó là khẳng định của ông Phạm Nam Thái, Chi cục trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Thái Bình. Theo ông Phạm Nam Thái, thời gian vừa qua, trên một số trang mạng xã hội xuất hiện các thông tin chưa đúng về bệnh dịch tả lợn châu Phi như dịch tả lợn châu Phi có thể lây và gây bệnh cho người. Một số hình ảnh bệnh sản dầy ở lợn lại đang tái cho là hình ảnh của bệnh dịch tả lợn châu Phi, khiến nhiều người dân hoang mang, lo lắng. Mặc dù thịt lợn là thực phẩm ưa thích của nhiều gia đình, song trước bệnh dịch tả lợn châu Phi diễn biến phức tạp, nhiều người dân không hiểu rõ về dịch bệnh nên không mua thịt lợn cho thực đơn hàng ngày, làm ít nhiều ảnh hưởng đến cân đối cung, cầu và cơ cấu dinh dưỡng bữa ăn của gia đình... Trước thực trạng trên, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh đã tham mưu với Sở Y tế, Ban Chỉ đạo liên ngành về an toàn thực phẩm tỉnh tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn, tuyên truyền để người dân nâng cao nhận thức, hiểu rõ từ đó tránh hoang mang, lo lắng.

Ông Phạm Nam Thái cho biết: Bệnh dịch tả lợn châu Phi truyền nhanh từ lợn sang lợn, không lây sang người. Tác nhân gây bệnh dịch tả lợn châu Phi là vi rút ASFV, nhưng khác hoàn toàn với bệnh tả ở người là một bệnh nhiễm trùng đường tiêu hóa do vi khuẩn gây ra. Vi rút gây ra bệnh dịch tả lợn châu Phi

toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh khuyến cáo: Mỗi người dân hãy tích cực tìm hiểu, trang bị cho mình kiến thức về vệ sinh an toàn thực phẩm. Hãy là người tiêu dùng thông minh, tiêu dùng sản phẩm an toàn, tiết kiệm. Trong thời điểm hiện nay, người tiêu dùng hãy cứ sử dụng thịt lợn cho bữa ăn hàng ngày, song nên chọn mua các sản phẩm thịt lợn, sản phẩm được chế biến từ thịt lợn có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng. Đặc biệt khi chế biến cần phải nấu chín kỹ thịt trước khi dùng. Người dân tuyệt đối không sử dụng hợp vệ sinh ra khỏi bữa ăn hàng ngày. Thậm chí cả khi không may mua và sử dụng phải thịt lợn nhiễm bệnh dịch tả lợn châu Phi thì cũng không nguy hiểm cho sức khỏe, miễn là thịt lợn đó đã được nấu chín kỹ.

Tuy nhiên, để bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm, ông Phạm Nam Thái, Chi cục trưởng Chi cục An

HÀ DUNG

### Ông Vũ Văn Hạnh, Phó Chủ tịch UBND huyện Hưng Hà



Để tìm đầu ra ổn định cho người nông dân, thời gian qua, cùng với việc hoàn thành xây dựng nông thôn mới ở các địa phương trong huyện, Hưng Hà còn có cơ chế hỗ trợ riêng là 300.000 đồng/ha nhằm khuyến khích các doanh nghiệp, tập thể, cá nhân thuê, mượn đất từ 2ha trở lên để sản xuất nông nghiệp đồng thời giao nhiệm vụ cho HTX SXKD DVNN đứng ra làm cầu nối giữa doanh nghiệp và nông dân trên địa bàn huyện trong sản xuất và tiêu thụ hàng nông sản. Bên cạnh đó, huyện Hưng Hà còn ban hành cơ chế hỗ trợ các doanh nghiệp, cá nhân đầu tư phát triển mô hình nuôi cá lồng theo đúng quy hoạch với số tiền 10 triệu đồng/lồng. Chính vì thế, đến nay, trên địa bàn huyện Hưng Hà đã thu hút được 15 doanh nghiệp tham gia liên kết sản xuất nông nghiệp với tổng diện tích gần 1.500ha

### Ông Phạm Thành Nương, Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh



Muốn phát triển sản xuất chăn nuôi theo chuỗi, bảo đảm an toàn dịch bệnh cần xây dựng được thương hiệu sản phẩm và giải quyết được bài toán đầu ra sản phẩm, việc này nhất thiết phải có sự tham gia của doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực thu mua, giết mổ, chế biến sản phẩm chăn nuôi. Mặc dù, việc kêu gọi thu hút đầu tư của các doanh nghiệp trong thời gian qua được đẩy mạnh nhưng vẫn chưa đủ sức lôi kéo, thu hút các doanh nghiệp thực sự có tiềm lực trong lĩnh vực này.

### Ông Đào Văn Kỳ, xã Quỳnh Hải, huyện Quỳnh Phụ



Dù cây ớt được trồng ở Quỳnh Phụ hơn 30 năm nhưng chưa có vụ nào nông dân chúng tôi yên tâm về đầu ra cho sản phẩm. Bán cho tư thương nên giá cao ngày nào biết lái ngày ấy. HTX nông nghiệp đã từng đứng ra ký kết hợp đồng với các công ty, doanh nghiệp thu mua cho bà con nhưng do yêu cầu khắt khe về chất lượng, mẫu mã phía doanh nghiệp cũng như mức giá thu mua chênh lệch so với thương lái ngoài nên hầu hết mọi người đều "phá kèo". Năm 2018 là một năm giá ớt thấp kỷ lục, kéo dài gần như hết vụ nên nhiều hộ thu được, nhờ cây dù vẫn đang cho thu hoạch rõ.

(còn nữa)  
NHÓM PHÓNG VIÊN

## NAM TRUNG

# Tập trung phòng bệnh dịch tả lợn châu Phi

Hiện nay, bệnh dịch tả lợn châu Phi vẫn diễn biến phức tạp trên địa bàn tỉnh. Với phương châm phòng là chính, xã Nam Trung (Tiền Hải) đã có những giải pháp phòng dịch, trong đó tập trung tuyên truyền, kiểm soát nghiêm dân lợn, thực hiện nghiêm ngặt quy trình phòng bệnh, vệ sinh, khử trùng, tiêu độc theo hướng dẫn của cơ quan thú y. Gia đình anh Trần Văn Luận, thôn Hóp Thành nuôi 40 con lợn. Để chủ động phòng ngừa bệnh dịch tả lợn châu Phi, anh khoảng 1 tuần anh Luận lại phun thuốc sát trùng quanh chuồng trại một lần. Anh

Luận chia sẻ: Bệnh dịch tả lợn châu Phi chưa có vắc-xin tiêm phòng nên tôi rất sợ lây lan vào đàn lợn, ảnh hưởng đến kinh tế gia đình. Công tác phòng dịch bệnh được gia đình ưu tiên hàng đầu. Trong đó, trước khi vào khu chăn nuôi, mọi người đều phải thay quần áo, giày dép và thực hiện nghiêm ngặt vệ sinh, khử trùng, tiêu độc. Còn đối với gia đình anh Phạm Văn Việt là hộ chăn nuôi nhỏ lẻ với 10 con lợn, do đó, thường xuyên theo dõi tình hình bệnh dịch tả lợn châu Phi và chủ động các biện pháp ứng phó theo hướng dẫn

của Ban Chăn nuôi và Thú y xã như rắc vôi bột, phun thuốc khử trùng chuồng trại, hạn chế người ra vào. Trong quá trình chăm sóc, nuôi dưỡng đàn lợn dùng thức ăn liên quan đến sản phẩm động vật, gia đình anh Việt đều phải nấu chín trước khi cho đàn lợn ăn. Bà Trần Thị Mừng, Trưởng ban Chăn nuôi và Thú y xã Nam Trung cho biết: Xã Nam Trung có khoảng 651 hộ chăn nuôi lợn, với 4.982 con. Thời tiết hiện nay là điều kiện thuận lợi cho mầm bệnh phát sinh, lây lan, vì vậy các hộ chăn nuôi lợn cần vệ sinh, tiêu độc, khử trùng chuồng trại thường xuyên, tiêm phòng

các loại vắc-xin đúng thời gian, đủ liều lượng. Đối với vi rút bệnh dịch tả lợn châu Phi hiện chưa có vắc-xin phòng bệnh, thuốc trị bệnh, bệnh lây chủ yếu trực tiếp từ lợn mắc bệnh sang lợn khỏe mạnh gây chết nhanh. Ngoài ra, bệnh có thể lây lan gián tiếp thông qua thức ăn thừa dùng để chăn nuôi, phương tiện dụng cụ chăn nuôi có vi rút. Tuy nhiên, bệnh này chỉ lây nhiễm trên loài lợn, không lây bệnh sang người và các động vật khác. Một trong những biện pháp cấp thiết hiện nay để phòng bệnh dịch tả lợn châu Phi hiệu quả là thường xuyên vệ sinh, sử dụng vôi bột hoặc thuốc sát

trùng rắc, phun xung quanh chuồng, lối đi, nơi thu gom chất thải 2 ngày/lần. Kiểm soát nghiêm ngặt phương tiện vào trang trại, khu vực chăn nuôi và chuồng trại chăn nuôi. Thực hiện "5 không" theo đúng quy định của Luật Thú y gồm: Không giết mổ; không mua bán, vận chuyển lợn bệnh; không giết mổ, tiêu thụ thịt lợn bệnh; không vứt lợn chết ra môi trường; không sử dụng thức ăn dư thừa chưa được nấu chín kỹ. Đến nay, Nam Trung đã tổ chức tuần tiêu độc, khử trùng trên địa bàn xã, cấp cho các thôn khoảng 110kg hóa chất, 6.320kg vôi bột để khử trùng tại khu dân cư, đường giao thông, trang trại, gia trại chăn nuôi. Lập 3 chốt kiểm dịch tại các trục đường giao thông vào địa phương. Tập trung tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh xã ngày 2 lần để người dân hiểu rõ sự

nguy hiểm và phương pháp phòng, chống bệnh dịch tả lợn châu Phi. Ngoài ra, địa phương phối hợp với ngành chuyên môn tăng cường kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ việc giết mổ, vận chuyển

buôn bán lợn, sản phẩm từ lợn không có nguồn gốc vào địa bàn. Khuyến cáo mọi sinh, khử trùng, tiêu độc sau mỗi buổi họp chợ, trước và sau khi giết mổ lợn tại cơ sở. Quản lý chặt chẽ các hộ

kinh doanh, buôn bán, vận chuyển, giết mổ lợn trên địa bàn và yêu cầu không mua bán, giết mổ, tiêu thụ lợn ốm, chết và không rõ nguồn gốc...  
MẠNH THẮNG



Các hộ dân xã Nam Trung thực hiện nghiêm công tác tiêu độc, khử trùng tại khu chăn nuôi.